

กันหุ้น

Tan Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธที่ 18 สิงหาคม 2559

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3074

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 20.28

Ad Value: 11,154

PRValue (x3): 33,462

คลิป: ข่าว-ต้า

หัวข้อข่าว: 'SQ' ต่อคิวเข้า SET ขยาย IPO380 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ

'SQ' ต่อคิวเข้า SET ขยาย IPO380 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ

กันหุ้น - "สทกลอควิเมนต์" หรือ SQ เตรียมขายไอพีโอ 380 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท เพื่อเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ SET ในไตรมาส 4/2559 ระดมทุนเมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 รวมถึงขยายการลงทุนในต่างประเทศ และอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจพลังงานทางเลือก

นายศาควัต ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สทกลอควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการและดำเนินงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 380 ล้านหุ้น คิดเป็น 33.63% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) 1 บาทต่อหุ้น โดยได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟล์) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559

ขณะนี้ขึ้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติได้ในเร็ววันนี้ และน่าจะสามารถเปิดให้จองซื้อได้ในช่วงไตรมาส 4/2559 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในเร็วนี้

● ระดมทุนขยายเหมือง

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการลงทุนโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 อีกทั้งยังมีแผนที่จะไปลงทุนงานด้านเหมืองในต่างประเทศ โดยเฉพาะเหมืองเปิดและยังมองโอกาสในธุรกิจพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม ซึ่งก็ได้มีการร่วมลงทุนในบริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค จำกัด ในสัดส่วน 15% โดยอยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน SQ กล่าวว่า SQ ถือว่าเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจด้านเหมืองเพียงรายเดียว และมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของโครงการ คู่ค้า อีกทั้งธุรกิจเหมืองแร่มีคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากมีความพร้อมด้านเครื่องมือ บุคลากรที่ชำนาญ รวมถึงฐานการเงินอันแข็งแกร่งในการลงทุนที่สูงใน ระยะเริ่มต้นโครงการ

ขณะที่จุดแข็งอีกประการหนึ่ง คือ การที่บริษัทมีงานในมือ (Backlog) ที่มีการรับรู้จนถึง 10 ปี และยังมีโอกาสในการเข้าประมูลงานต่อเนื่อง เช่น โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 9,10,11 ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีคู่แข่งเพียง 2 รายเท่านั้น จึงมีโอกาสนในการชนะประมูลค่อนข้างสูง